



ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๕ ว่าด้วยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

จึงมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียงปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ในการสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายปรการ เจริญสุรสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง

เอกสารแนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง
เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	อาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑. การพิจารณาอนุญาตให้ลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อนประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ เว้นแต่ การลาของ ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ		มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตให้ลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อนประจำปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ เว้นแต่ การลาของปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	
๒. การรับทราบการลงเวลาปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๑๔)	มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการรับทราบลงเวลาปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ	
๓. การลงนามการปิดประกาศเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๑๔)	มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการลงนามปิดประกาศเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน	
๔. การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	